



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มติ ทบอ.เริ่มระบบใหม่ปีการศึกษา 2561

● กิจ กสพท.เข้าระบบรับตรงร่วมกัน ● เผยแบ่งการรับสมัครรวม 5 รอบ

ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยภายหลังประชุม ทปอ. ว่า ทปอ.มีมติปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป มีหลักการคือ นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้น ม.6 นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้นในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค และสถาบันอุดมศึกษา

ที่เป็นเครือข่าย ทปอ.ทุกแห่งจะเข้าร่วมในระบบคลังริงค์เข้าส์ เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน

ด้าน ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า สำหรับการรับสมัครจะมี 5 รอบ คือ รอบที่ 1 เป็นการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนโดยไม่มีการสอบข้อเขียนสำหรับนักเรียนทั่วไป, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ, นักเรียนโควตา, นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่เดือน ค.ศ.2560 รอบที่ 2 คือ การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค, โควตาโรงเรียนในเครือข่ายและโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ โดยให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ รอบที่ 3 คือ การรับตรงร่วมกัน ได้แก่ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร ซึ่งนักเรียนจะเลือกได้ 4 สาขาวิชาโดยไม่มีลำดับ และจัดให้มีการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ได้แก่ การสอบโอเน็ต, GAT/PAT ข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยจะสอบในช่วงเวลาเดียวกัน รอบที่ 4 คือ การรับแบบแอดมิชชัน สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครและรอบที่ 5 คือ การรับตรงอิสระ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาได้รับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะเข้าร่วมตั้งแต่การรับสมัครรอบที่ 1-3 และรอบ 5 ยกเว้นการรับแบบแอดมิชชัน.



E: หัวข่าว.doc 2/20/2017 8:15:55 AM